

## ฉีกสศ.จ่ายเงินพนักงานองค์การค้าย

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2560

### กลุ่มพนักงานเกษียณร้อง"เสมา1"เดือดร้อนหนัก/ "พิษณุ"เผยกำลังเจรจาแหล่งเงินทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ.60 ที่ผ่านมา นายวินิจ จงจิต ตัวแทนผู้เกษียณอายุองค์การค้ายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สศค.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ ศึกษาธิการ รับเรื่องแทน โดยหนังสือดังกล่าวได้ขอให้ สศค.ดำเนินการจ่ายเงินค่างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

โดยนายวินิจ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้เกษียณ ซึ่งเป็นอดีตพนักงานองค์การค้าย กว่า 1,000 คน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะ สศค.ไม่ยอมจ่ายเงินตามคำสั่งศาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา และตอนนี้ทุกคนก็อายุมากแล้วไม่มีอาชีพทำ อยู่ด้วยความยากลำบากอีกทั้งยังมีหนี้สินจำนวนมาก จึงขอให้ รัฐมนตรีว่าการ ศึกษาธิการ ช่วยเร่งรัด สศค.ดำเนินการจ่ายเงินตามคำสั่งของศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีพด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สศค.และผอ.องค์การค้ายของสศค. กล่าวว่า สศค.ก็ต้องชี้แจงตามคำสั่งศาลอยู่แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่าบางรายที่กรมบังคับคดีแจ้งยอดมาไม่ตรงกัน ทาง สศค.ก็ต้องตรวจเช็คใหม่ให้ถูกต้องว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจริงจำนวนเท่าไร ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบด้วย ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างประสานกับสถาบันการเงิน เพื่อขอกู้เงิน โดยใช้หลักทรัพย์ขององค์การค้าย ค้ำประกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะมีสถาบันการเงินที่ใดจะให้ สศค.กูยบาง

"พนักงานองค์การค้าย ต้องยอมรับสถานการณ์ขององค์การค้าย ในมุมมองของสถาบันการเงินด้วยว่า ตอนนี้เป็นอย่างไร ถ้าให้องค์การค้าย กู้เงินมาแล้วจะมีความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตัดสินใจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สศค.จะดูแลพนักงานทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ได้ดูแลเฉพาะกลุ่มที่ถูกบังคับคดีเท่านั้น แต่ก็ต้องใช้เวลา สศค. หาแหล่งเงินทุนด้วย ขณะที่การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ก็ยังไม่เสร็จสิ้น สศค.ก็ยังไม่กล้าจ่ายเงิน เพราะถ้าผิดพลาดไปก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ก็ทำควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามไม่มีเหตุผลอะไรที่ สศค.จะดึงเรื่องไว้เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามคำสั่งศาลทุกวัน"ดร.พิษณุ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐ 17 กุมภาพันธ์ 2560](#)